

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN BỘI CHÂU HƯỞNG ỨNG
“NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH”; “ TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY
GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY
QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5”

Hưởng ứng Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4), và ngày Sách Việt Nam 21/4. Sáng ngày 15/4/2024, Trường TH Phan Bội Châu tổ chức thành công Ngày hội đọc sách với chủ đề “*Sách cho bạn, cho tôi*”.

Sách là nguồn tri thức bất tận. Sách chứa đựng nhiều thông tin có giá trị về kiến thức, tinh thần, văn hóa,... của nhân loại. Có thể nói mỗi cuốn sách là cả một khối tài sản vô giá. Nhưng làm sao để tất cả trong mỗi chúng ta và nhất là học sinh – thế hệ trẻ ngày nay hiểu được điều này mà tìm đến với sách, yêu sách, tạo thói quen đọc sách mỗi ngày, coi việc đọc sách là món ăn tinh thần không thể thiếu. Trong thời đại 4.0 đang bủa vây, các em sẽ tiếp cận với rất nhiều rủi ro trên hệ thống mạng Internet, lôi kéo các em với những trò chơi điện tử, những chương trình chương trình vô bổ, thậm chí là có hại mà người lớn cũng không kiểm soát được. Nhận thức rõ được điều này, các bộ phận của trường (BGH – Thư viện – Tổng phụ trách – cùng các anh chị phụ trách) dưới mọi hình thức đã thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích các em đọc sách trong giờ chơi về thư viện đọc sách, mượn sách về nhà đọc trong thời gian rỗi. Hàng tuần, nhân viên thư viện đã giới thiệu sách mới dưới cờ hoặc trên đài phát thanh măng non của Liên đội khơi dậy trong mỗi học sinh, mỗi cán bộ bộ giáo viên, công nhân viên trong trường lòng đam mê đọc sách. Đến nay, phong trào đọc sách đã trở thành một nét văn hóa học đường của trường TH Phan Bội Châu. Ngày ngày các em đến với thư viện đông hơn, ý thức giữ gìn và bảo vệ sách cao hơn, các em đã tự giác mang sách ở nhà lên đóng góp cho thư viện, góp tiền để mua sách góp vào tủ sách dùng chung,... và đặc biệt hôm nay, học sinh toàn trường đã rất hào hứng tham gia Ngày hội đọc sách với chủ đề “*Sách cho bạn, cho tôi*”.

Mở đầu bằng tiết mục văn nghệ chào mừng đến từ các em học sinh trường Tiểu học Phan Bội Châu.



Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Hội đọc sách

Hiệu Trưởng giới thiệu mục đích tổ chức ngày hội đọc sách.



Cô hiệu trưởng Trần Thị Bạch Yến phát biểu khai mạc Ngày hội đọc sách.

Các em học sinh đến tham gia ngày hội đọc sách với tinh thần đầy hào hứng và chăm chú lắng nghe lời khai mạc của cô hiệu trưởng. Sau đó, các hoạt động như tô tranh theo chủ đề “Bé say mê đọc sách” dành cho khối 1, 2; tổ chức thi vẽ tranh theo sách dành cho khối 3; kể chuyện theo sách dành cho học sinh khối 4, 5 đã diễn ra sôi nổi và thu hút sự quan tâm và tham gia của các em.



Các em rất chăm chú lắng nghe cô hiệu trưởng đọc lời khai mạc.

Ngày hội đọc sách đã diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực và phong phú. Các em được thực hành thi tô, vẽ bìa cuốn sách hoặc nhân vật mà em yêu thích, nêu được cảm nghĩ có trong cuốn sách và nhân vật yêu thích mà các em vừa vẽ. Bên cạnh những tranh vẽ đầy ý nghĩa thì các em còn được tham gia thi kể những câu chuyện đi kèm với thông điệp, nội dung thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu thương gia đình, đề cao tinh thần ham học, say mê học tập ca ngợi truyền thống hiếu học của dân tộc.



Đại diện học sinh các khối lớp 1, 2, 3 tham gia thi vẽ tranh

Kết thúc hội đọc sách các em như vui hơn, yêu mến bạn bè hơn và nhất là có được nhiều bài học hơn về cuộc sống, được giải đáp được nhiều câu hỏi mà lâu nay

chưa được rõ. Sau ngày hội đọc sách, không chỉ các em học sinh mà cả các giáo viên và phụ huynh cũng đã cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của việc đọc sách trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo nên một cộng đồng đọc sách chủ động, sáng tạo và giàu tri thức.



Với thành công của ngày hội đọc sách “*Sách cho bạn, cho tôi*”, Trường TH Phan Bội Châu đã tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của sách trong quá trình giáo dục và định hướng cho các hoạt động đọc sách trong tương lai. Nỗ lực và sự đồng hành của cô hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên thư viện, phụ huynh và các em học sinh sẽ tiếp tục lan tỏa đam mê đọc sách, giúp các em phát triển toàn diện và trưởng thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, Tháng 4 – tháng đón chào những tia nắng rực rỡ đầu tiên của mùa hè, tháng mà các bạn học sinh hồi hã gói ghém nốt những kiến thức cuối cùng của một năm học để chuẩn bị cho một kì thi cuối cùng. Tháng 4, còn là tháng ghi lại dấu ấn một ngày lịch sử trọng đại, ngày lễ lớn của dân tộc - ngày đoàn tụ, Bắc – Nam sum họp, non sông thu về một mối. Với mỗi người dân Việt Nam, 30/4/1975 là thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Chúng ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất là Đế quốc Mỹ, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Đây cũng là dịp để mọi người dân Việt Nam cùng nhớ tới những công lao hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đi trước.

Nhân dịp Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2024). Học sinh các lớp của trường Tiểu học Phan Bội Châu đã được tìm hiểu thêm về lịch sử, ý nghĩa ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Vào sáng ngày 22 tháng 4 năm 2024. Trường Tiểu học Phan Bội Châu đã phát huy truyền thống “*Uống nước nhớ nguồn*” của dân tộc ta. Các em học sinh đã được lắng nghe bài tuyên truyền, xem video ngắn ghi dấu lại toàn bộ quá trình lịch sử vang dội của thế hệ cha anh đã hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HÌNH ẢNH XEM VIDEO TUYÊN TRUYỀN

Trên đây là một số hoạt động tiêu biểu trong tháng tư của thầy và trò Trường Tiểu học Phan Bội Châu. Để duy trì và phát triển truyền thống của nhà trường, thầy và trò không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong các hoạt động, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.